

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp tết Trung thu năm 2022, ngày 9/9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đi thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng.

- Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi xã Đông Phương (Đông Hưng) và Làng trẻ em SOS Thái Bình (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình). Cùng đi có các đồng chí: Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xã Đông Phương hiện có gần 1.000 trẻ em. Những năm qua, công tác chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Vào các dịp lễ, tết, địa phương đều bố trí nguồn kinh phí, huy động nguồn xã hội hóa để tặng quà cho các em. Tết Trung thu năm nay, xã Đông Phương tổ chức nhiều hoạt động và trao hàng trăm suất quà cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn.

Thăm hỏi sức khỏe, tình hình học tập, tặng quà các cháu thiếu nhi và trao 10 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập tại địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn chúc các cháu đón tết Trung thu vui vẻ, mong các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em được phát triển toàn diện.

Tại Làng trẻ em SOS Thái Bình, nơi đang chăm sóc, nuôi

dưỡng 126 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, không nơi nương tựa ở các địa phương trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng vui liên hoan văn nghệ, vui trung thu và trao những suất quà cho các cháu thiếu nhi của Làng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cháu tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên để đền đáp công chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ của cán bộ, nhân viên và các mẹ, các dì trong Làng, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Cùng đi có các đồng chí: Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND thành phố Thái Bình.

Trao quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phường Trần Hưng Đạo, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc các cháu vui tết Trung thu trong không khí ấm áp, thi đua học tập tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được học tập và trưởng thành trong tinh yêu thương của gia đình, xã hội, thấy cô và bạn bè.

- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm, tặng quà thiếu nhi xã Phương Công (Tiền Hải). Cùng đi có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xã Phương Công có trên 500 thiếu niên, nhi đồng. Mặc dù thời tiết những ngày này không thuận lợi nhưng xã Phương Công đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đặc biệt là khâu trang trí khánh tiết, phòng bắt che mưa để các em thiếu nhi có không gian vui chơi, biểu diễn văn nghệ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, việc học tập, rèn luyện của các em thiếu nhi; công tác chuẩn bị và tổ chức cho trẻ em vui đón tết Trung thu của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Đồng chí chúc các em thiếu nhi đón tết Trung thu vui vẻ, tiếp tục thi đua, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng các đồng chí lãnh đạo xã Phương Công chúc các em thiếu nhi học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Phương Công.

- Cùng ngày, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố đến thăm, tặng quà, vui tết Trung thu cùng các cháu thiếu niên, nhi đồng tại các địa phương trong tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi tình hình học tập, sức khỏe và tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng; các đồng chí chúc các cháu thiếu niên nhi đồng đón tết Trung thu vui vẻ, mong muốn các cháu không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh, thời gian qua, các cấp, ngành, đoàn thể và

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tết Trung thu năm nay, từ nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, toàn tỉnh có 320 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà với tổng số tiền 160 triệu đồng. Cùng với đó, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh huy động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tặng hàng trăm nghìn suất quà để trao cho các em thiếu niên, nhi đồng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

nhiều tổ chức, cá nhân đã nỗ lực chuẩn bị, tổ chức nhiều hoạt động vui Tết trung thu thiết thực, an toàn, bổ ích. Trong đó, đặc biệt quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến thăm và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội.

Hiện nay, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội đang chăm sóc và nuôi dưỡng gần 200 đối tượng yếu thế, trong đó có 13 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ân cần hỏi thăm và trao quà cho các em nhỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm. Đồng thời, đồng viên cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ các cháu trong học tập, hướng nghiệp để các cháu được phát triển toàn diện.

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm và trao quà cho các bệnh nhân nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 100 suất quà với tổng trị giá 41,5 triệu đồng cho các bệnh nhân nhi. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên tinh thần và chia sẻ khó khăn với những gia đình bệnh

nhân nhi, giúp các em có một tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, sớm điều trị khỏi bệnh để trở lại với cuộc sống thường ngày.

- Đoàn Thanh niên Khỏe có cơ quan tuyến và một số cơ sở đoàn trực thuộc trao 27 suất quà cho các bệnh nhi nặng đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình và Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng được chuyển đến từng người bệnh. Những món quà tuy nhỏ song có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần nhằm chia sẻ, động viên những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật và phần nào giúp giảm bớt gánh nặng của các gia đình.

- Từ ngày 8 - 10/9, Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động như: múa lân sư rồng, các tiết mục văn nghệ, tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng đang điều trị tại Bệnh viện.

Ngoài trích kinh phí tổ chức chương trình và tặng quà cho các cháu, Bệnh viện Nhi Thái Bình còn tiếp nhận nhiều phần quà ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Tính đến ngày 9/9, tổng số tiền, quà Bệnh viện đã tiếp nhận được là hơn 60 triệu đồng. Những món quà được trao tới từng bệnh nhân là nguồn động viên kịp thời đối với các bệnh nhân nhi, nhất là những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn để các em được đón tết Trung thu vui tươi, ấm áp.

NGHĨA PHONG VIÊN

3.000 người tham dự đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghị Đại vương

Sáng ngày 9/9, tại khu di tích đền thờ tổ họ Trần Việt Nam (thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà), Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam tổ chức đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghị Đại vương.

Đây là đại lễ được tổ chức hàng năm vào ngày 14 tháng 8 (âm lịch) nhằm tưởng nhớ công đức của ngài và Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ cũng như các tướng soái nhà Trần trong xây dựng đất nước và đánh đuổi quân xâm lược Nguyên Mông. Sau 2 năm phải hoãn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, năm nay đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghị Đại vương được tổ chức thu hút khoảng 3.000 bà con họ Trần và khách thập phương trong cả nước tới tham dự. Tại đại lễ đã diễn ra nhiều hoạt động tín ngưỡng, tâm linh mang đậm dấu ấn văn hóa thời nhà Trần: rước kiệu, dâng hương bái yết tổ tiên, dâng chầu văn, tế lễ...

Đại lễ cũng là dịp để bà con họ Trần và các đồng họ khác tri ân công lao của vương triều Trần, quần dân Đại Việt và tri ân, tôn vinh công lao của Đức Hoàng Nghị Đại vương trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, yêu nước, cách mạng cho thế hệ con cháu họ Trần và các dòng họ khác; tiếp tục khẳng định và tôn vinh các giá trị di sản lịch sử văn hóa thời Trần.

NGUYỄN TRIỆU

giá, sẵn sàng xử lý sự cố tràn dầu và cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, sáng sớm ngày 8/9, tàu Hà An 01, số đăng ký HP 5767, trọng tải 1.232 tấn, chở hơn 1.000 tấn dầu gặp sự cố ở vùng biển Thái Bình; trên tàu có 6 thuyền viên, 1 giám định viên. Khi tàu đang nằm neo chờ thủy triều để vào luồng cảng Diêm Điền; gặp thời tiết mưa dông, sóng to, gió lớn, tàu bị sóng nước đánh, tràn vào hầm mũi. Hệ thống điện của tàu bị tê liệt, không còn khả năng điều khiển... Đến 9h cùng ngày, tàu Hà An 01 đã được tàu Tân Cảng 28 kéo vào khu vực gần phao số 0. Tàu đã bị chìm lúc 11 giờ 30 phút ngày 8/9 và có nguy cơ tràn dầu ra biển.

* Thông tin liên quan đến sự cố tàu cá mang số hiệu TB-90899-TS, chủ tàu là ông Nguyễn Văn Xố, trú tại thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải (Thái Thụy) bị chìm tại tọa độ 20°32' Vĩ Bắc, 106°35' Kinh Đông hồi 20 giờ ngày 7/9.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Thái Thụy cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, huyện Thái Thụy và xã Thụy Hải đã chỉ đạo tàu thuyền của ngư dân phối hợp giúp chủ tàu bị nạn trực vớt và lai đất thả vào bờ. Được biết, 3/3 lao động của tàu đã được ứng cứu và đưa vào bờ an toàn.

NGUYỄN THỜI

PHẦN ĐẦU ĐẾN NĂM 2025... (Tiếp theo trang 1)

trong đó có khoảng 400 - 500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao; ưu tiên phát triển các HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phần đầu ít nhất có 40% chủ thể OCOP là HTX, 30% chủ thể là doanh nghiệp nhỏ và vừa; ít nhất 50% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP.

Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 được xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng NTM. Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Để triển khai chương trình cần tập trung vào các nội dung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn triển khai chương trình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý du lịch, kiến thức thị trường, kỹ năng về hoạt động du lịch; xây dựng các điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn, hình thành các tour, tuyến du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường; tổ chức các sự kiện giới thiệu và kết nối cung - cầu du lịch nông thôn.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích tình hình phát triển sản phẩm OCOP và kinh tế nông thôn tại các địa phương hiện nay. Khẳng định tầm quan trọng của nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và phát triển kinh tế nông thôn, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nâng tầm sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, xây dựng miền quê đậm đà bản sắc, khơi dậy tiềm năng du lịch nông thôn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình OCOP và du lịch nông thôn trong xây dựng NTM, đồng thời đề nghị từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần chú trọng vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hành động tham gia chương trình một cách cụ thể, sáng tạo. Bố trí nguồn ngân sách địa phương lồng ghép các nguồn vốn về tổ chức triển khai thực hiện hai chương trình, hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm, điểm du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, nông thôn phù hợp với định hướng và điều kiện thực tế của địa phương.

Tại hội nghị, Văn phòng Điều phối NTM trung ương đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công nhận sản phẩm OCOP quốc gia năm 2020.

HỘI THẢO TƯ VẤN... (Tiếp theo trang 1)

vào kết quả chấm điểm để xác định công trình, tác phẩm đạt giải, không nhất thiết phải đủ cơ cấu, số lượng cho mỗi lĩnh vực, thể loại.

Tại hội thảo tư vấn, phần tiếp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thời gian, quy trình, thủ tục, nguyên tắc xét tặng giải thưởng, đối tượng xét tặng và điều kiện, tiêu chí xét tặng giải thưởng... Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh sớm tổng hợp, hoàn thiện để án trình các cấp, ngành xem xét, phê duyệt để án.

280ha lúa bị ngập lợng do mưa lớn

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiều động gió Đông trên cao nên từ ngày 7 đến ngày 9/9 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa trung bình toàn tỉnh từ ngày 7/9 đến 16 giờ ngày 9/9 là 191,7mm.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến 17 giờ ngày 9/9, đã có 280ha lúa mùa bị ngập lợng đòng, trong đó huyện Hưng Hà 230ha, Quỳnh Phụ 50ha. Hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình và các đơn vị thủy nông đã tận dụng thủy triều mở tối đa các cống dưới đê đồng thời vận hành trạm bơm Hà Thanh (Hưng Hà) với 4 máy bơm, tổng công suất 32.000m³/giờ để tiêu nước trong hệ thống.

Hiện nay, lúa đại trà đang trong giai đoạn làm đòng, trở bông; nhiều diện tích lúa đang bị bệnh bạc lá và đốm sọc vệt khuẩn. Cùng với việc chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp tiêu nước, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân sau mưa cần kiểm tra ruộng lúa, đặc biệt trên các giống dễ nhiễm bệnh, chân đất trũng, thửa đậm, tranh thủ thời tiết tạnh ráo phun thuốc phòng bệnh bạc lá. Những diện tích lúa đã gặp mưa nên kết hợp phun phòng bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa thấp tho trở và khi kết thúc trở.

Đối với cây màu cần chủ động che nilon trắng cho bầu cây con hoặc tạm dùng rạ bầu trong một vài ngày tới; làm luống cao, tạo rãnh sâu để ruộng thoát nước tốt; với diện tích đã trồng ra ruộng, có thể dùng rơm rạ hoặc bèo bồng để ú góc, tranh gạt mưa bị trôi đất, dí gốc.

NGÂN HUYN

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 9/9

Thế giới: Hơn 612,7 triệu ca mắc Covid-19
 Tính đến chiều ngày 9/9, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 612,7 triệu ca, trong đó hơn 6,51 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Hơn 17.500 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày
 Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 9/9, cả nước ghi nhận 3.644 ca mắc Covid-19 mới. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 258,2 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, hơn 17.500 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang phải thở oxy là 138 ca.

Thái Bình: Đã tiêm hơn 4,21 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19
 Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 61 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 8/9, Thái Bình đã tiêm hơn 4,21 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt gần 93,3%, mũi 4 đạt hơn 65,9%; tỷ lệ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt 46,7%; tỷ lệ trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 51,97%.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

<p>SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786</p>	<p>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</p>
---	--

Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng ngày 9/9, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 cho cán bộ các sở, ban, ngành, huyện ủy, thành ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 3 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về công tác nội chính; Những nội dung mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tham mưu xây dựng báo cáo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội nghị nhằm kịp thời quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bổ sung kiến thức cơ bản, kiến thức mới để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, trình độ, kỹ năng công tác, năng lực chuyên môn sâu, từ đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ giúp việc cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện ủy, thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây cũng là dịp để chia sẻ kinh nghiệm thực hiện giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhằm tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

THU THUY

Khẩn trương khắc phục sự cố tàu chìm, ứng phó nguy cơ tràn dầu trên biển

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh, ngay sau khi nhận được tin báo tàu Hà An 01 chở hơn 1.000 tấn dầu gặp sự cố ở vùng biển Thái Bình, UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Thái Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các lực lượng có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai cứu nạn các thuyền viên và triển khai các biện pháp ứng cứu, bảo đảm an ninh khu vực tàu Hà An 01 bị chìm nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ dầu tràn ra môi trường.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động 1 tàu 1.100CV, 1 xuồng 520CV cùng 20 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường triển khai ứng cứu; Cảng vụ Hàng hải Thái Bình huy động 6 phương tiện hoạt động quanh khu vực tàu bị nạn và 10 cán bộ xuống hiện trường để phối hợp ứng cứu, hướng dẫn thuyền viên khóa các van đầu nhiên liệu, các hầm hàng... Đến nay, đã cứu hộ thành công



Khu vực tàu Hà An 01 bị chìm nằm gần phao số 0 luồng cảng Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Ảnh Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình cung cấp

6 thuyền viên và 1 giám định viên trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong ngày 9/9, tại khu vực xảy ra sự cố, thời tiết xấu, có gió to, sóng lớn, gây rất nhiều khó khăn cho việc tiếp cận, xử lý sự cố tràn dầu trên biển; lực

lượng hàng hải đã cấm cờ, thả phao báo hiệu; tổ chức phân luồng để các phương tiện có thể ra vào luồng cảng Diêm Điền (Thái Thụy) an toàn. Để khẩn trương khắc phục sự cố chìm tàu, ứng phó với nguy cơ tràn dầu trên biển, Ủy ban

Quốc gia ứng phó Sự cố thiên tai và TKCN đã chỉ đạo các đơn vị chức năng điều động lực lượng của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc điều động 7 cán bộ với 500m phao quây dầu và thiết bị bơm hút dầu xuống hiện trường đánh